

HỌ VÀ TÊN: TRỊNH HỒNG THÁI

MÃ SV: 10050571

Lớp : QH-2010-E-KTPT

**MÔN : NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG**

**Câu 2:** Trình bày vai trò của nhà nước ta trong lĩnh vực kinh tế nông thôn:

Có thể nói vai trò điều tiết của nhà nước ta trong lĩnh vực kinh tế nông thôn vô cùng quan trọng. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu một số dẫn chứng cho ý kiến này:

Với hơn,76% dân số nước ta làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, hơn 50% tổng kinh ngạch xuất khẩu là do ngành nông nghiệp

→ phát triển kinh tế nông thôn được xem là yếu tố quan trọng nhất đảm bảo sự phát triển bền vững của quốc gia. Sau gần 15 năm thực hiện đổi mới kinh tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam đã đạt được những bước tiến quan trọng

◆ Nhà nước đã thực hiện đổi mới trong nông nghiệp đã mở đầu cho quá trình cải tổ kinh tế ở Việt Nam, tạo nền tảng vững chắc giúp Việt Nam phát triển kinh tế. Trước năm 1988, Việt Nam luôn ở trong tình trạng mất an ninh lương thực, phải nhập khẩu lương thực hàng năm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Nhờ những chính sách đúng đắn về giao quyền sử dụng đất cho nông dân, phát triển kinh tế nông hộ, tự do hóa thương mại, phát triển tín dụng nông thôn, khuyến nông,... Giai đoạn 1990-99, nông nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, trung bình 4,5%/năm

◆ Phát triển kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn là một vấn đề rộng lớn, phức tạp, chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau như yếu tố về chính sách ,về vốn, điều kiện về khoa học công nghệ, yếu tố địa lý, điều kiện xã hội ,thị trường. Vụ trong những năm đổi mới vừa qua, nhân tố đổi mới cơ chế chính sách là nhân tố nổi trội nhất, tác động mạnh mẽ lên sự tăng trưởng và phát triển của kinh tế nông nghiệp nông thôn.

◆ Ngay tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V đã khẳng định “Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn ,coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu”.

◆ nhà nước thực hiện vai trò định hướng cho phát triển nông thôn: chính phủ đã sử

dụng nhiều công cụ của kinh tế vĩ mô để điều tiết nền kinh tế thị trường, tìm đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp. Hơn nữa, nhà nước cũng đã xây dựng nhiều vùng chuyên canh, tạo điều kiện phát triển bền vững cho nông nghiệp. Tổ chức sản xuất tập trung, đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ lực

◆ Nhà nước chỉ đạo phát triển nông nghiệp-nông thôn theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa

◆ Nhà nước đầu tư cán bộ ngành nông nghiệp chất lượng cao, phát triển tương xứng với quy mô ngành nông nghiệp

◆ Vai trò của nhà nước trong việc bảo đảm phúc lợi xã hội. Trong một nền kinh tế phát triển thì sự phân hóa giàu nghèo rõ ràng là vấn đề không thể tránh khỏi. Nhà nước chỉ có thể điều tiết bằng cách đưa ra nhiều công cụ hơn nhằm đảm bảo cho các đối tượng bị nghèo hóa hay các chủ thể nghèo nói chung được hưởng những thành tựu chung đạt được. Đặc biệt đối với khu vực kinh tế nông thôn thì điều này càng cần phải được chú trọng để không làm gia tăng sự cân bằng so với khu vực thành thị.

Trong công cuộc phát triển nền kinh tế thị trường, khu vực nông thôn cũng không nằm ngoài những nguyên tắc chung của sự phát triển đó. Và do vậy, vai trò của nhà nước cũng thể hiện ở *việc tạo môi trường cho thị trường phát triển*, như tạo lập kết cấu hạ tầng kinh tế cho sản xuất, lưu thông hàng hóa; tạo lập sự phân công lao động theo ngành, nghề, vùng kinh tế qua việc nhà nước tiến hành quy hoạch phát triển kinh tế theo lợi thế từng vùng, ngành và nhu cầu chung của xã hội... Là chủ thể trực tiếp sở hữu hoặc quản lý, khai thác những cơ quan truyền thông mạnh nhất của quốc gia, nhà nước góp phần cung cấp thông tin thị trường cho các chủ thể kinh tế để các chủ thể này chủ động lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh, đối tác kinh tế, thời điểm thực hiện các giao dịch kinh tế, cách thức sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất trong điều kiện cụ thể của mình...